



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG MƯỜI 2023

Sự kiện sắp đến

Ngày 17/11 – Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 6/12 – Lớp IGCSE1 bắt đầu thi cuối kỳ

Ngày 8/12 – Lớp 1 trở lên bắt đầu thi cuối kỳ 1 các môn tiếng Anh

Ngày 9/12 – Hội chợ Giáng Sinh từ thiện

Ngày 11/12 – Lớp 1 trở lên bắt đầu thi cuối kỳ 1 các môn tiếng Việt

Thông điệp từ Hiệu trưởng

Chào đón các em học sinh quay trở lại trường trong học phần 2. Hy vọng các em đã có một kỳ nghỉ thật thư giãn và bổ ích.

Học phần mới đã bắt đầu, nhà trường có một số lưu ý quan trọng xin gửi đến phụ huynh và học sinh: Học sinh cần phải đi học chuyên cần và đúng giờ. Lớp học bắt đầu lúc 8.15 sáng và các em cần phải có mặt tại lớp để sẵn sàng cho các tiết học.

Phụ huynh vui lòng nhắc các em kiểm tra Sổ tay học sinh để theo dõi bài tập về nhà, lịch kiểm tra và các bài đánh giá của lớp.

Phụ huynh vui lòng liên lạc và cập nhật những thông tin quan trọng từ giáo viên qua các phương thức: sổ tay học sinh, thư điện tử, ứng dụng My Kinderworld và Class Dojo.

Nhân dịp này tôi muốn tuyên dương Hội trưởng và các thành viên Hội Học Sinh đã tổ chức thành công sự kiện lễ hội Halloween. Các thủ lĩnh học sinh đã lên kế hoạch tổ chức các trò chơi và hoạt động cho các em từ lớp 1 trở lên. Nhà trường rất ấn tượng với kỹ năng tự duy, sự tự tin trong giao tiếp, sự chủ động và tính trách nhiệm của các em đối với chương trình. Các em học sinh đã có những trải nghiệm thú vị khi tham gia các hoạt động thi viết, thiết kế poster, hóa trang cũng như được chơi những trò chơi vui nhộn khác.

Những trang phục hóa trang sáng tạo cho thấy sự đầu tư về ý tưởng và công sức của các em đã đem đến một không khí lễ hội ấn tượng.

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

Bradman McCarthy

Hiệu trưởng





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG NEWSLETTER

THÁNG MƯỜI 2023



Thông điệp từ Ban giám hiệu SVIS

Kính chào Quý Phụ huynh,

Vậy là tháng 10 đã trôi qua, tháng gắn liền với những bận bịu của các cuộc thi cấp Quận: khoa học kĩ thuật, thể dục thể thao...

Từ đầu tháng 10, nhà trường đã triển khai chuyên đề Khoa học kĩ thuật cấp trường, chuẩn bị cho học sinh tham gia cuộc thi Ý tưởng khoa học kĩ thuật cấp Quận.

Vào Thứ Bảy ngày 28/10 vừa qua, em Nguyễn Nhật Thành và Vương Gia Vĩnh học sinh lớp 8A đã tự tin trình bày báo cáo về sản phẩm Mô hình lọc nước chi phí thấp, thân thiện với môi trường. Thông qua dự án này, các em mong muốn người dân có thể sử dụng nguồn nước sạch mà không lo đến chi phí đồng thời thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với môi trường. Chúc mừng các em đã đạt Giải tư cuộc thi Khoa Học Kĩ Thuật cấp Quận năm học 2023 – 2024.

Song song với cuộc thi Khoa học kĩ thuật, Ban thể dục thể thao nhà trường cũng ráo riết lên kế hoạch tuyển chọn học sinh, tập duyệt, hoàn thành hồ sơ dự thi cấp Quận với các môn Bóng rổ, Bơi lội, Cầu lông, Cờ vua.



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG NEWSLETTER

THÁNG MƯỜI 2023

Cũng trong tháng 10 này, với hỗ trợ của thầy Niall, thầy Ben và thầy Daniel, Ban thể dục thể thao đã hoàn thành danh sách 2 đội bóng rổ cấp tiểu học và trung học cơ sở. Đội tuyển đã thực hiện luyện tập sau giờ học và sẽ tham gia thi đấu cấp quận từ ngày 4-9/11/2023.

Mỗi cuộc thi là một cơ hội để học sinh thể hiện khả năng của bản thân ở từng lĩnh vực, là sân chơi để học sinh rèn luyện những kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phối hợp với đồng đội, kỹ năng phán đoán...

Chúc cho mỗi trải nghiệm của các em học sinh đều thật đẹp và ý nghĩa!

Trân trọng cảm ơn và kính chào,
Hồ Thị Thuý Vân/ Lê Thị Phương Nhi
Ban giám hiệu SVIS



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG MƯỜI 2023

Thông điệp từ hiệu phó (Khối Trung học)

Khóa học OBV là một chuyến trải nghiệm học tập khơi dậy sức mạnh tính cách, khả năng lãnh đạo và sự quan tâm đến người khác trong môi trường ngoài trời đầy hấp dẫn. Đây là một năm rất thú vị đối học sinh SIS@Đà Nẵng khi lần đầu tiên được tham gia các hoạt động tại OBV Hạ Long. Năm nay, có bốn khối lớp tham gia khóa học tại OBV Hạ Long, đây cũng là dịp các em được trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của miền Bắc.

Những lớp khác sẽ tiếp tục tham gia OBV tại Bình Định, nơi các hoạt động hàng năm được xây dựng khác hơn để phát triển tính đoàn kết tương trợ lẫn nhau, mang đến cho học sinh cơ hội đặc biệt để xây dựng sự tự tin và tinh thần trách nhiệm. Chương trình học tại OBV mỗi năm đều là một cơ hội mới và thú vị để các em học hỏi, trải nghiệm ngay cả khi các em đã tham gia những năm trước.

Nhà trường hy vọng rằng quý phụ huynh sẽ khuyến khích các em tham gia chương trình OBV hàng năm. Đây là cơ hội tuyệt vời để các em thử thách tư duy, khơi dậy niềm đam mê và khai phá tiềm năng của mình.

Stephanie Shepperd (Ms)

Hiệu phó





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG MƯỜI 2023

Thông điệp từ hiệu phó (Khối Tiểu học)

Chương trình Hoạt động Ngoại khóa (ECA) của trường đã bắt đầu từ Học phần 1. Nhà trường rất vui khi thấy rất nhiều học sinh tham gia vào các câu lạc bộ mà trường tổ chức. Trong học phần 1 nhiều câu lạc bộ khác nhau đã được bắt đầu như bóng đá, khúc côn cầu trên sân, lớp khiêu vũ, nghệ thuật và thủ công, câu lạc bộ Lego, và nhiều câu lạc bộ khác. Các câu lạc bộ sau giờ học mang đến những buổi sinh hoạt thú vị, phát triển những kỹ năng xã hội quan trọng bên ngoài giờ học. Trong học phần 1, nhà trường cũng đã triển khai các câu lạc bộ ECA kéo dài cả năm và các môn thể thao trong các giờ nghỉ để tất cả học sinh đều có cơ hội tham gia. Nhà trường rất mong có thêm nhiều học sinh đăng ký vào các hoạt động ECA trong suốt năm học.

Niall Elliot Reed

Hiệu phó



Thông điệp từ Trường khối Mẫu giáo

Tháng 10 đã ghi dấu những sự kiện thú vị đối với khối Mẫu giáo. Tháng 10 vừa có tuần cuối của học phần 1, kỳ nghỉ cuối học phần và có tuần đầu tiên của học phần 2 với sự kiện lễ hội Halloween vào thứ Sáu, ngày 27/10.

Các em hào hứng tham gia lễ hội, được tìm hiểu về ngày Halloween và các hoạt động truyền thống. Lớp học và hành lang được trang trí sáng tạo bởi những sản phẩm thủ công nghệ thuật của học sinh và giáo viên.

Năm nay các em Mẫu giáo được tham gia buổi sinh hoạt toàn trường đặc biệt về lễ hội Halloween. Các em trông thật tuyệt trong những bộ trang phục hóa trang kỳ quái, ấn tượng. Khối Mẫu giáo tự hào khi giành được giải thưởng cho những bộ trang phục đẹp nhất. Các lớp được tham gia những trò chơi vui nhộn thiết kế phù hợp với lứa tuổi mầm non và nhiều hoạt động đa dạng do giáo viên tổ chức. Các em đến xem Ngôi nhà ma ám, nơi rất nhiều sinh vật kỳ dị sống đây. Các em chơi trò bowling ma quái, gắn đuôi cho phù thủy, Ghé âm nhạc, bồn tắm cảm giác Halloween, làm bánh quy và nghe kể chuyện quanh lửa trại. Cuối cùng, các em được tham gia hoạt động yêu thích Trick-or-Treat, xin kẹo quanh khuôn viên trường. Sự kiện Halloween quả thực là một ngày tràn ngập niềm vui cho cả học sinh và giáo viên.

Võ Thị Thủy Ngân

Trường khối Mẫu giáo



SINGAPORE
INTERNATIONAL
SCHOOL
Since 1986

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG NEWSLETTER

THÁNG MƯỜI 2023

